

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/บริษัทจดทะเบียนด้านสาธารณูปโภค

วันที่: พุธ 10 เมษายน 2567

ปีที่: 30

ฉบับที่: 7404

หน้า: 11(บน)

Col.Inch: 39.89

Ad Value: 39,890

PRValue (x3): 119,670

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: บอร์ดกสทช.เห็นชอบUSOฉบับที่3 เหลือ 5.8 พันล้านเน้นระบบโทรคมฯ สาธารณสุข

บอร์ดกสทช.เห็นชอบUSOฉบับที่3

● เหลือ 5.8 พันล้านเน้นระบบโทรคมฯ สาธารณสุข

บอร์ดกสทช. ปรึบลดงบ USO ฉบับที่ 3 เหลือ 5,862 ล้านบาท หลังจัดเก็บงบต่ำกว่าเป้า แบ่งเป็นส่วนระบบโทรคมนาคมเพื่อสาธารณสุข 3,991 ล้านบาท ประโยชน์สาธารณะ 1,372 ล้านบาท และความมั่นคง 499 ล้านบาท

พล.อ.สิทธิชัย มากบุญชกร โฆษกประจำประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยหลังการประชุมกรรมการ กสทช. นัดพิเศษ ว่าที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องสำคัญได้แก่ โครงการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และเพื่อสังคมในพื้นที่ขาดแคลน หรือยังขาดแคลนบริการที่ทั่วถึง ของแผนปฏิบัติการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ประจำปี 2565 ฉบับที่ 3 ภายใต้แผนการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2565) เนื่องจากการจัดเก็บได้เงิน USO น้อยลงไม่เป็นไปตามเป้า จึงปรับลดประมาณการ จากประมาณ 6,600 ล้านบาท เหลือ 5,862.15 ล้านบาท โดยบอร์ดให้สำนักงาน กสทช. เปรียบเทียบราคาเช่าและซื้ออินเทอร์เน็ตก่อนว่าแบบใดจะถูกกว่า เมื่อเลือกได้แบบที่เหมาะสมแล้ว หากได้วิธีที่ถูกต้องจะสามารถนำงบประมาณมาปรับเฉลี่ยเพิ่มจุดที่จะ

ให้บริการ สำหรับรายละเอียดภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2565) ภายใต้กรอบงบประมาณ 5,862.15 ล้านบาท ประกอบไปด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบโทรคมนาคมเพื่อสาธารณสุข ให้มุ่งเน้นโรงพยาบาลสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เป็นหลัก เพื่อให้ รพ.สต. สามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคมได้ ภายใต้กรอบงบประมาณ 3,991.12 ล้านบาท

ขณะที่ยุทธศาสตร์ที่ 2 แบ่งเป็น กลยุทธ์ที่ 1 ระบบโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะภายใต้กรอบงบประมาณ 1,371.85 ล้านบาท ให้มุ่งเน้นไปที่ระบบโรงเรียนเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนภายใต้กองทุนเพื่อการศึกษา รวมทั้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการใด หรือโรงเรียนในพื้นที่ดกหล่น

และกลยุทธ์ที่ 2 ระบบโทรคมนาคมเพื่อความมั่นคง ภายใต้กรอบงบประมาณ 499.18 ล้านบาท ในกรณี 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กำหนดหมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมายและความต้องการ ในกรณีด้านตรวจคนเข้าเมือง ให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) กำหนดพื้นที่เป้าหมายและความต้องการ โดยสำนักงาน กสทช. ได้จัดทำโครงการจัดให้มีการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และเพื่อสังคมในพื้นที่ขาดแคลน หรือยังขาดบริการที่ทั่วถึง (USO 2565)

ด้านระบบการแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Broadcast) มีมติเห็นชอบในหลักการว่าต้องมีระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉิน แต่ขอให้กรอบงบประมาณ จำนวน 1,465 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ระบบซอฟต์แวร์ของโอเปอเรเตอร์ จำนวน 1,031 ล้านบาท ให้หักเงินจากโอเปอเรเตอร์ที่ต้องส่งเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. ในกรอบเวลา 3 ปี และกระทรวงดีอี จำนวน 434 ล้านบาท กรอบเวลา 1 ปี ทั้งนี้หลังจากนี้กระทรวงดีอีจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อเห็นชอบก่อน ■

กสทช.หั่นงบแผนยูโซ่3

พล.อ.สิทธิชัย มากกฤษกร ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำ ประธาน กสทช. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช.นัดพิเศษ เมื่อวันที่ 9 เม.ย.ที่ผ่านมา ได้ลดกรอบงบประมาณของแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 3 หรือแผนยูโซ่ 3 เหลือ 5,862.15 ล้านบาท จากเดิมที่ตั้งไว้ 6,600 ล้านบาท แบ่งเป็นเพื่อสาธารณสุขให้กับรพ.สต. งบประมาณ 3,991.12 ล้านบาท และเพื่อประโยชน์สาธารณะให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ตกหล่น งบประมาณ 1,371.85 ล้านบาท และเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนใต้ งบประมาณ 499.18 ล้านบาท แต่ที่ประชุมยังไม่มีมติเห็นชอบ แต่ให้ไปเปรียบเทียบราคาจากการซื้อเป็นการเช่าแทน จะประหยัดงบหรือเพิ่มพื้นที่สนับสนุน รพ.สต. ได้เพิ่มมากขึ้นหรือไม่ ส่วนร่างประกาศ กสทช. เรื่องแผนการจัดให้มี

บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับ 4 หรือแผนยูโซ่ 4 ปี 66-68 ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการแล้ว แต่ให้ไปจัดประชาพิจารณ์เพิ่มเติม ในประเด็นปรับเปลี่ยนการสนับสนุนเฉพาะโครงการโทรคมนาคมเพียงอย่างเดียว โดยมีกรอบเงินค่าใช้จ่าย 24,000 ล้านบาท ในระยะ 3 ปี หรือปีละ 8,000 ล้านบาท หลังจากนั้นนำกลับมาให้บอร์ดพิจารณาอีกครั้ง ส่วนเรื่องที่ 3 คือ ระบบการแจ้งเหตุภัยฉุกเฉินผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเซลล์ บรอดแคสต์ นั้น บอร์ดเห็นชอบในหลักการว่าต้องทำ แต่ควรขอให้เสนอ กรม.ก่อนว่าเห็นชอบกรอบเงินเท่าใด โดยเฉพาะในระบบของหน่วยงานภาครัฐที่ ทางกระทรวงคือ ของงบประมาณสนับสนุนมา 434 ล้านบาท และวงเงินของผู้ให้บริการมือถือ (โอเปรเตออร์) 1,031 ล้านบาท โดยให้หักเงินจากที่ต้องส่งกองทุนยูโซ่ รวม 1,465 ล้านบาท.

'กสทช.' หั่นงบกองทุนกทปส. หลังยอดจัดเก็บต่ำกว่าเป้า

พล.อ.ลิทธิชัย มากบุญชร ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ประธาน กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กสทช. วาระพิเศษมีการพิจารณา 3 เรื่องสำคัญ ได้แก่ 1.โครงการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและเพื่อสังคมในพื้นที่ขาดแคลน หรือยังขาดบริการที่ทั่วถึงของแผนปฏิบัติการ จัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ประจำปี 2565 ฉบับที่ 3 ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2565) เนื่องจากการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กองทุน กทปส.) ลดลงต่ำกว่าเป้า จึงต้องปรับลดงบประมาณจาก 6,600 ล้านบาท ให้เหลือ 5,862.15 ล้านบาท ที่ประชุม กสทช. จึงมอบหมายให้สำนักงานทบทวนระหว่างการเข้าหรือข้ออุปการณรูปแบบใดราคาถูกกว่ากัน เพื่อนำงบประมาณส่วนที่เหลือจัดสรรเพื่อเพิ่มจุดบริการเพิ่มเติม

2.ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2566-2568) (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุม กสทช. เห็นชอบในหลักการและให้จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ และ 3.ระบบการแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ประชุม กสทช. เห็นชอบในหลักการว่าต้องมีระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉิน แต่ขอให้กรอบงบประมาณ จำนวน 1,465 ล้าน แบ่งเป็น ระบบซอฟต์แวร์ของโอเปอเรเตอร์ 1,031 ล้านบาท ให้หักเงินจากโอเปอเรเตอร์ที่ต้องส่งเข้ากองทุน กทปส. ในกรอบเวลา 3 ปี และกระทรวงดีอี 434 ล้านบาท กรอบเวลา 1 ปี ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ (ครม.) เพื่อเห็นชอบก่อน

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/บริษัทจดทะเบียนด้านสาธารณูปโภค

วันที่: พุธ 10 เมษายน 2567

ปีที่: 30

ฉบับที่: 7404

หน้า: 10(กลาง)

Col.Inch: 38.59

Ad Value: 38,590

PRValue (x3): 115,770

คลิป: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ADVANCจ่ายค่าคลื่น700MHz งวด4มูลค่า3,670ล้านขยาย5G

ADVANCจ่ายค่าคลื่น700MHz งวด4มูลค่า3,670ล้านขยาย5G

ADVANC แจ้ง AWN ชำระเงินค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz งวดที่ 4 กว่า 3,670 ล้านบาท ให้แก่ กสทช. พร้อมขับ-

เคลื่อนสู่การเป็น Cognitive Tech-Co เดินหน้าลงทุนอย่างต่อเนื่องขยายโครงข่ายสัญญาณ 5G

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการเลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สายงานกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) กล่าวว่ เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2567 ได้รับมอบเงินประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 700 MHz ช่วงความถี่ย่าน 733-

738 MHz คู่กับ 788-793 MHz งวดที่ 4 จากบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) จำนวน 3,670,849,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยเงินค่าประมูลดังกล่าว สำนักงาน กสทช. จะนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป

สำหรับเงินประมูลคลื่นความถี่ ย่าน 700 MHz นั้น AWN เป็นผู้ชนะการประมูลในราคาการประมูลสูงสุด 18,354.78 ล้าน-

บาท และได้ชำระมาก่อนหน้านี้จำนวน 3 งวด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,506,434,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำนักงาน กสทช.



AIS จ่ายค่าคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz งวดที่ 4

ได้นำส่งเงินดังกล่าวให้กระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว

ด้านนายวรุณเทพ วัชรภรณ์ หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจสัมพันธ์ AIS บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC กล่าวว่า AWN บริษัทในกลุ่ม AIS เข้าชำระเงินค่าคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz งวด 4 เป็นเงิน 3,670,849,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ให้แก่ กสทช.

โดยเป้าหมายที่สำคัญของ AIS คือ การเดินทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล หรือ Digital Infrastructure ที่แข็งแกร่งให้กับประเทศตามวิสัยทัศน์การเป็น Cognitive Tech-Co หรือองค์กรเทคโนโลยีโทรคมนาคมอัจฉริยะ โดย AIS เป็นผู้ให้บริการที่มีคลื่นความถี่ครบและมากที่สุดรวม 1460 MHz ทำให้ AIS มีศักยภาพในการส่งมอบประสบการณ์การ

ใช้งานได้ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะคลื่น 700 MHz ที่มีส่วนสำคัญต่อการขยายความครอบคลุมของโครงข่ายสัญญาณ 5G ซึ่งปัจจุบันสามารถส่งมอบการให้บริการ 5G ได้ครอบคลุมแล้วกว่า 90% ของพื้นที่ประชากร รวมถึงยังนำ 5G เข้าไปเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจของภาคอุตสาหกรรม เป็นตัวช่วยในการพัฒนาเทคโนโลยี โซลูชันเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และช่วยยกระดับเศรษฐกิจของ

ประเทศอีกด้วย

“AIS ยังคงเดินหน้าลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายความครอบคลุม 5G เพื่อรองรับโอกาสและสนับสนุนการเติบโตในทุกภาคส่วนของประเทศ นับเป็นการยืนยันว่าลูกค้าทุกกลุ่มทั้ง ลูกค้าทั่วไป องค์กรภาคธุรกิจ หรือแม้แต่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่จะได้รับประสบการณ์และบริการที่ดีที่สุดจาก AIS ในทุกมิติ” นายวรุณเทพ กล่าว



ชำระเงิน : AWN ชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ ย่าน 700 MHz งวดที่ 4 เป็นจำนวน 3,670,849,000 บาท โดยมีไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. รับมอบเงินประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 700 MHz ช่วงความถี่ย่าน 733 - 738 MHz คู่กับ 788 - 793 MHz ซึ่ง กสทช. ได้นำส่งเงินดังกล่าวให้กระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

วันที่: พุธ 10 เมษายน 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12187

Col.Inch: 29.78

Ad Value: 32,758

หน้า: 2(ล่างซ้าย)

PRValue (x3): 98,274

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: บ.ก.ตอบจดหมาย



ต้องปราบคอแลนเตอร์ให้ได้

เรียน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวสด ที่นับถือ

ไม่แปลกเลยครับ ที่แก๊งคอแลนค่านักมานานหลายปี หลอกคนไทยจนต้องสูญเสียทั้งทรัพย์สิน เงินทอง เพิ่มมากขึ้น ทุกปี นอกจากนี้ยังหลอกคนไทยไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้าน ถูกบังคับ ถูกทำร้าย ทารุณกรรม บางรายโชคดี หนีรอดกลับมาได้ หลายคนยังหนีออกมาไม่ได้ แม้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพยายามเข้าช่วยเหลือก็ตาม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง รวมถึง กสทช. ลุยกวาดล้างฐานส่งสัญญาณ โทรศัพท์ที่แก๊งคอแลน ใช้ดำเนินการหลอกเหยื่อที่อยู่ตามริมชายแดนทั้งฝั่งกัมพูชา และเมียนมา ที่ผ่านมาสามารถจับกุมกวาดล้างได้มาก ยึดอุปกรณ์ส่งสัญญาณแรงส่งสูงจำนวนมาก แต่ก็ยังไม่หมดไปสักที เจ้าหน้าที่คงต้องกวาดล้างให้สิ้นซากโดยเร็ว

ขอแสดงความนับถือ

คนหวัดเป็นเหยื่อ

ตอบ คนหวัดเป็นเหยื่อ

ขบวนการคอแลนเตอร์ เป็นเครือข่ายใหญ่โต นายทุนเป็นต่างชาติ อาศัยประเทศริมแดนเราเป็นฐานปฏิบัติการ จึงสร้างความยากในการปราบปราม แต่ก็ต้องกวาดล้างให้ได้ โดยอาศัยความร่วมมือจากรัฐบาลต่างๆ ถ้าสุดท้ายๆ เศรษฐา ทวีสิน ชักเส้นตำรวจไซเบอร์ ต้องจับกุมรายใหญ่ๆ ให้ได้ใน 30 วัน

ผลจากการอภิปรายในสภา

เรียน บรรณาธิการข่าวสด

การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยไม่ลงมติผ่านไปเรียบร้อยแล้ว บรรยากาศเข้มข้นพอสมควร ฝ่ายค้านโหวตลั่น นำข้อมูลการทำงานของรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน ตลอดเวลา 6 เดือนที่เข้ามาบริหารประเทศมาพูดในสภา ขณะที่รัฐบาลก็ชี้แจงได้ตามเนื้อหาที่ได้ทำ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนายกฯ เดินทางไปต่างประเทศเพื่อดึงนักลงทุนจากทั่วโลกนำเงินเข้ามาลงทุนในประเทศไทย หรือเรื่องอื่นๆ ชาวบ้านก็คงจะได้เห็นแล้วว่า รัฐบาลได้ทำงานอะไรมาบ้างแล้ว รัฐบาลของนายเศรษฐาคงต้องนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

นับถือ

มีนา

ตอบ คุณมีนา

การทำงานของฝ่ายค้านเพื่อตรวจสอบรัฐบาล ส่วนฝ่ายรัฐบาลก็ชี้แจงตอบได้ ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนคนดู

แก๊งลากลายเน็ตข้ามแดน

งานใหญ่ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร รรท.ผบ.ตร. สั่ง พล.ต.ท.รัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วยผบ.ตร. พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผบช.ภ.2 พล.ต.อ.ณัฐธร เพราะสุนทร กสมช. ด้านกฎหมาย ปฏิบัติการตำรวจแก๊งคอลเซ็นเตอร์และแก๊งพนันออนไลน์ที่ลักลอบลากลายอินเทอร์เน็ต

มุดดินข้ามชายแดน

บช.ภ.2 กองกำลังบูรพา บช.ก. ร่วมกับ กสทช. ตรวจสอบค้นสำนักงานขายคอนโดมิเนียมร้างพื้นที่ อ.รัษฎาประเทศ จ.สระแก้ว หลังสืบทราบว่ามี การลักลอบฝังสายอินเทอร์เน็ตใต้ดินลากผ่านที่ดินของบริษัทก่อสร้างริมทรัพย์ ที่อยู่ด้านหลังตัวอาคาร ระยะทางยาวกว่า 700 เมตร จากฝั่งไทยข้ามแดนเข้าประเทศกัมพูชา

ชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบว่าอาคารดังกล่าวขอใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมาติดตั้ง และมี IP เปิดให้บริการกว่า 384 หมายเลข มีผู้ขอใช้บริการ 4 ราย และผู้ชำระค่าบริการรายเดือนเป็นคนเดียวกัน

เชื่อว่าเป็นการลักลอบนำสายอินเทอร์เน็ตออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้กลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายการพนันออนไลน์ที่ตั้งฐานอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านนำไปใช้ในการโทร.มาหลอกลวงคนไทย

จะทำให้เบอร์โทรศัพท์โทร.เข้ามาปรากฏว่าเป็นหมายเลขภายในประเทศไทย

ตรวจสอบพบว่าบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นผู้จ่ายค่าเช่าสัญญาอินเทอร์เน็ตในอาคาร

ชุดสืบสวนขยายผลเข้าตรวจค้นบริษัทให้บริการอินเทอร์เน็ตพื้นที่สายใหม่ พบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวข้อง 9 รายการ ระบุว่า รับจ้างมา

pluengpayak@thairath.co.th

เลขที่ ๑ ภูมิภาคฯ

“เพลิงพักษ์ม”

อีกต่อหนึ่งให้เป็นผู้ขอใช้อินเทอร์เน็ตและติดตั้งสัญญาณด้วยตนเอง ข้อมูลการสืบสวนทางลับพบว่า มีนายทุนคนไทยอยู่ในฝั่งประเทศกัมพูชาเป็นผู้สั่งการอยู่เบื้องหลัง

หลบเลี่ยงถูกจับกุม

เจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมพยานหลักฐานจับกุมผู้ที่ร่วมติดตั้งลากลายอินเทอร์เน็ตข้ามประเทศ เนื่องจากพบว่าคนร้ายมีการลักลอบนำสายอินเทอร์เน็ตไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อทำให้กลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์และแก๊งพนันออนไลน์นำมาใช้เป็นเครื่องมือหลอกลวงพี่น้องประชาชนในประเทศไทย

หากไม่มีกลุ่มผู้มีอิทธิพล นายทุน เจ้าหน้าที่รัฐ ให้ความร่วมมือกับแก๊งอาชญากร ไม่สามารถทำได้

พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ สั่งให้ พล.ต.ท.รัชชัย ร่วมกับ พล.ต.ท.จิรภพ เปิดปฏิบัติการครั้งใหญ่กวาดล้างกลุ่มผู้กระทำผิด ทั้งผู้จำหน่ายซิมที่ขายมากกว่า 100,000 ซิม และผู้ให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต

พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กำชับให้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่ที่ติดแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านร่วมกับ กสทช. ตรวจสอบพื้นที่ที่มีการลากลายอินเทอร์เน็ตเข้าไปใช้ในการก่อเหตุในลักษณะดังกล่าวอีกหรือไม่

ตำรวจแก๊งคอลเซ็นเตอร์-พนันออนไลน์.

“เพลิงพักษ์ม”

ดีอีดัน8แผนเร่งแก้ภัยไซเบอร์

เมื่อวันที่ 9 เมษายน นายประเสริฐ จันทรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ทางเทคโนโลยี ตามที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี สั่งให้แก้ปัญหาชัดเจน 30 วัน 1.บูรณาการข้อมูล โดยมีดีอี ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (ศูนย์ AOC) เป็นเจ้าภาพหลัก เชื่อมโยงข้อมูลของทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงานจะต้องส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเว็บพนัน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ศูนย์ AOC ร้องขอ รวมทั้งพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลให้มีความมั่นคงปลอดภัย และไม่ขัดต่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2.แก้ไขปัญหามัลแวร์ มอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสมาคมธนาคารไทย แก้ไขปัญหา โดยการนำมัลแวร์ออกจากระบบอย่างเร่งด่วน มีมาตรการป้องกันการเกิดมัลแวร์เข้าสู่ในระบบ รวมถึงมาตรการกำกับการเปิดบัญชีออนไลน์ และการเปิดบัญชีหลายบัญชีต้องมีมาตรการตรวจสอบก่อนอนุมัติเปิดบัญชี โดย

สั่งการให้ ธปท.กำหนดมาตรการควบคุมการเปิดบัญชี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบความเสียหายร่วมกัน ภายใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ปบง.ได้ปิดบัญชีไปแล้ว 318,298 บัญชี และศูนย์ AOC ปิดไปแล้ว 102,900 บัญชี 3.แก้มัลแวร์ กสทช.ได้กำหนดลงทะเลเบียนเพื่อยืนยันตัวตนสำหรับผู้ถือครองซิมการ์ด 4.เสาทะครคมนาคม สายสัญญาณอินเทอร์เน็ตและสายโทรศัพท์ที่ผิดกฎหมายตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านปิดกั้น และจับกุมผู้กระทำความผิด 5.ร่วมกับมหาตไทยจับกุม ปราบปรามชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการชักชวน หลอกหลวงคนไทยไปทำงานเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศเพื่อนบ้าน 6.การปราบปรามจับกุมอาชญากรรมออนไลน์ ขยายผลการเอาผิดเจ้าหน้าที่กระทำความผิดอาชญากรรมออนไลน์ 7.ด้านระหว่างประเทศ มอบหมายดีอี ดำรวจ ประสานความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้านเคร่งครัดด้านบุคคลเข้า-ออก ช่องทางธรรมชาติ 8.การแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบเกี่ยวกับการแก้ภัยออนไลน์

'บูม-ปนัดดา'แจ้งเว็บพนันตัดต่อรูป

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. ที่สน.ห้วยขวาง บูม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ดารานักแสดงชื่อดัง เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน กรณีมีเพจเฟซบุ๊กหนึ่งโฆษณาชักชวนเล่นเว็บพนันออนไลน์โดยนำภาพของตนมาตัดต่อว่า ตนเล่นพนันเว็บนี้และได้ผลตอบแทนจำนวนมาก จนออกฤทธิ์ให้พ้อได้ โดยบูมปนัดดาบอกว่า ไม่เป็นความจริง รอyndที่อยู่ในภาพนั้น ตนเป็นคนซื้อให้พ้อเอง การตัดต่อภาพในลักษณะแบบนี้ ทำให้ตนได้รับความเสียหายมาก เพราะจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์

วันเดียวกัน นายประเสริฐ จันทรวงทอง รมว.คิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒนนครบัญชา ผบช.สอท. พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ พล.ต.ต.นิเวศน์ อภาวสิน รองผบช.สอท., พล.ต.ต.สตีชัย พรหมอุทัย ผบก.สอท.3 นายวิสิฐศักดิ์ เจริญไชย ผู้จัดการส่วนงานองค์กรสัมพันธ์ เอไอเอส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงจับกุม นายไท ลอยส์ อายุ 43 ปี และนายมันลุลี อายุ 25 ปี สัญชาติฮ่องกง พร้อมของกลางเครื่องจำลองสถานีแบบพกพา หรือเครื่องสติงรี หรือปลากะเบน 1 ตัว โทรศัพท์มือถือ 4 เครื่อง โดยจับกุมได้ที่หน้าห้างสรรพสินค้าย่านปทุมวัน

พล.ต.ท.วรวัฒน์กล่าวว่า สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับการประสานงานทางเอไอเอส มอนิเตอร์ ว่ามีคนร้ายส่งข้อความไปยังผู้ใช้บริการเครือข่าย ระบุว่า แจ้งบัญชีคะแนนกำลังจะหมดอายุ จากนั้นให้เข้าไปกดแลกสินค้า หรือแลกของสมนาคุณ และหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัว บัตรเครดิต แล้วโอนเงินออกไปจนเกลี้ยงบัญชี สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนมาก



เหยื่อแก๊งคอล - 'บูม' ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ดาราสาวชื่อดังเข้าแจ้งความดำเนินคดีแก๊งคอลนำภาพไปตัดต่อโฆษณาชักชวนเล่นพนันออนไลน์ อ้างได้เงินจำนวนมากสามารถซื้อรถได้ ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่สน.ห้วยขวาง เมื่อวันที่ 9 เม.ย.

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 10 เมษายน 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12187

หน้า: 12(บนขวา)

Col.Inch: 47.80 Ad Value: 52,580

PRValue (x3): 157,740

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'บูม-ปอนด์ตา'แจ้งเว็บพินิตตัดต่อรูป

หลังรับแจ้งเหตุสืบสวนทำการตรวจสอบและถอดแผนพฤติกรรม พบผู้ต้องหาทั้งสองคนในลักษณะต้องสงสัยมีการสะพายกระเป๋าเดินทางไปมา เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวขอทำการตรวจสอบ ก็พบเครื่องสติงเอร์รี่ จำนวน 1 เครื่อง ผลิตจากประเทศมาเลเซีย ก่อนนำตัวไปตรวจค้นที่ห้องพักในโรงแรมแห่งหนึ่งย่านบางรัก ก็พบแบตเตอรี่สำรอง 1 เครื่องจึงตรวจยึดไว้ เบื้องต้นแจ้งข้อหา ร่วมกัน ทำ มี ใช้ นำเข้า นำออก หรือค้างเครื่องวิทยุคมนาคม โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ตามมาตรา 6 พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม 2498

ก่อนหน้านี ที่สำนักงานใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) นายประเสริฐ รมว.คิจิตลฯ, นายจักรพงษ์ แสงมณี รมช.ต่างประเทศ, พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ รมว.กลาโหม พล.ต.ท.วรวัฒน์ ผบช.สอท. พล.ต.ต.นิเวศน์ อภาวคิน รองผบช.สอท., พล.ต.ต.สัจฉิย์ ผบก.สอท.3 และหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สคบ. กสทช. สมาคมโทรคมนาคม สมาคมธนาคารไทย ผู้ประกอบการโอเปอเรเตอร์ค่ายมือถือต่างๆ ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมทางออนไลน์ ใช้เวลาในการหารือนานกว่า 3 ชั่วโมง

จากนั้น นายประเสริฐเปิดเผยว่า จากการประชุมใหญ่ มีมติการประชุมรวมกว่า 8 ข้อ อาทิ การยกระดับกวาดล้างบัญชีม้า การยกระดับปราบชิมม้า และมติการแก้ไขระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) การควบคุมซื้อขายคริปโต